



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 7 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิลดตันราคาพุ่ง	ไทยรัฐ
2. แจงตัวเลขข้าวหอมมะลิแค่7ล.ตัน	มติชน
3. ข้าวหอมราคาพุ่ง ผลผลิต7ล้านตัน	โพสต์ทูเดย์
4. สมคิดจัดของขวัญปีใหม่ สั่ง'คลัง'อุ้มคนจนก๊อกร2 จี้แบงก์รัฐช่วยเอสเอ็มอี'...	มติชน
5. สถานการณ์ร้อน: วิฤติราคาขยงวิฤติเก๊าอี'บึกฉัตร'?	เดลินิวส์
6. คอลัมน์: โขลกข่าวตำทุกข์	ไทยรัฐ
7. ทิศทาง 'กรม.' แนวโน้ม ปรับ 'ใหญ่' เน้น เศรษฐกิจ	มติชน
8. คอลัมน์: เทียบท่าหน้า 3: เรตตั้งดี	ไทยรัฐ
9. 'กอน.'จ้อลอยตัวน้ำตาลขายปลีกลด2-3บาท/กก.รอลงกรม.ข้อปช่วยชาติ	มติชน
10. ภาพข่าว: บริหารพื้นที่เกษตร	แนวหน้า
11. คอลัมน์: ลัดเลาะทั่วกรุง: คลองผดุงจิต 'ตลาดเกษตร'	ไทยโพสต์
12. คอลัมน์ แกะรอย: ใครเป็นใคร? โฝกรม.ใหม่	กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ

หัวข้อ : ผลผลิตข้าวหอมมะลิลดต้นทุนราคาพุ่ง

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 21840 หน้า : 8 (ล่าง)

ผลผลิตข้าวหอมมะลิลดต้นทุนราคาพุ่ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและ

สหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมพยากรณ์

แนวโน้มผลผลิตข้าวปี 60/61 รอบที่ 1 ว่า กรณีที่

เสนอข่าวว่า ผู้ค้าข้าวคาดการณ์ข้าวหอมมะลิในปีการผลิตนี้จะมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีผลผลิต 9 ล้านตันข้าวเปลือก อาจสร้างความปั่นป่วนกับราคาข้าวได้ จึงสั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าวกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยสำรวจผลผลิตทั่วประเทศซึ่งพบว่า ข้าวเปลือกหอมมะลิ มีเพียง 7.16 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายของแผนการผลิตและจำหน่ายข้าวครบวงจร 11.28% หรือ 910,000 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว 5.73 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.39% หรือ 140,000 ตัน เพราะน้ำท่วมในภาคอีสานช่วงกลางปีที่ผ่านมา

ด้านนายหัสติน สุวีทันะพงศ์เชฎฐ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวที่รัฐบาลกำหนดในโครงการจำนำยุ่งฉาง โดยข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้น 15% ตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 8,500 บาท และข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,200 บาท มีความเหมาะสม และน่าจะช่วยชี้นำตลาดได้ ส่วนนายกิตติพันธ์ เหล่าประภัสสร กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เมื่อปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิลดลง ตามที่รัฐบาลได้ออกสำรวจ คาดว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 15% ในปีนี้จะอยู่ที่ตันละ 12,500-13,000 บาท ใกล้เคียงกับโครงการจำนำยุ่งฉาง “จากคาดการณ์ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิประมาณ 1.6 ล้านตันข้าวสาร และบริโภคในประเทศ 1.5 ล้านตันข้าวสาร ทำให้มีข้าวเหลือน้อยมาก ประกอบกับรัฐบาลไม่มีสต็อกข้าวสารมากด้น คาดว่าราคาส่งออกข้าวหอมมะลิน่าจะดี โดยอยู่ที่ตันละ 800-850 เหรียญสหรัฐ และยังมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะปีนี้ผู้ค้าข้าวแย่งซื้อข้าวกันรุนแรง”

ขณะที่ น.ส.ชุติมา บุญประภัสสร รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมงาน “TMALL 11.11 Thai Hom Mali Rice Promotion” ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า กระทรวงจับมือกับอาลีบาบา กรุ๊ปประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย และสร้างความรับรู้ถึงความพิเศษของข้าวหอมมะลิไทยที่ผลิตจากกลุ่มชาวนาแปลงใหญ่ผ่านช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ โดยมีกรม 11.11 เป็นเทศกาลช้อปปิ้งระดับโลกที่มีร้านค้าเข้าร่วมจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะใช้ช่องทางนี้เชื่อมโยงชาวนาไทยกับผู้บริโภคชาวจีนให้มากขึ้น ซึ่งภายในงานนี้ได้เปิดตัวการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยออนไลน์ล่วงหน้า ปรากฏว่าเพียงวันเดียวมียอดส่งออกเป็นอันดับ 2 ของสินค้าอุปโภคบริโภคไทย

ส่วนนายทศพล หังสุนทร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ได้นำผู้ค้าข้าวที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) 5 ราย จาก 3 สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลีสุนทร และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศกว่า 200 ราย จาก 25 ประเทศเข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 ต.ค.-2 พ.ย.ที่ผ่านมาว่ามียอดสั่งซื้อข้าวจีไอกว่า 2 ล้านเหรียญฯ หรือกว่า 70 ล้านบาท.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ : มติชน

หัวข้อ : แจงตัวเลขข้าวหอมมะลิแค่7ล.ตัน

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14185 หน้า : 9 (ขวา)

แจงตัวเลขข้าวหอมมะลิแค่7ล.ตัน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมพยานณ์แนวโน้มผลผลิตข้าวปี 2560/61 รอบที่ 1 ว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวว่า ผู้ประกอบการและผู้ค้าข้าว ออกมาคาดการณ์ว่า ข้าวหอมมะลิ ในปีการผลิตนี้จะมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีผลผลิตอยู่ที่ 9 ล้านตันข้าวเปลือก ล่าสุด กระทรวงได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมการข้าว รวมทั้งขอร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ออกสำรวจผลผลิตทั่วประเทศ พบว่า ข้าวหอมมะลิ มีปริมาณเพียง 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าเป้าหมายของแผนข้าวครบวงจร 11.28% หรือเป็นปริมาณ 9.1 แสนตันข้าวเปลือก ส่วนข้าวเหนียว มีปริมาณ 5.73 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าเป้าหมายของแผนข้าวครบวงจร 2.39% หรือเป็นปริมาณ 1.4 แสนตันข้าวเปลือก ทั้งนี้ การที่ปริมาณข้าวทั้ง 2 ชนิดลดลงเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงกลางปี

นายหัสติน สุวัฒน์พะวงศ์เชษฐ เลขาธิการ

สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า จากตัวเลขการสำรวจครั้งล่าสุด ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงและเหมาะสมกับราคาที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ในโครงการจำนำยุงฉาง โดยข้าวหอมมะลิ ที่มีความชื้น 15% ตันละ 10,800 บาท ข้าวเหนียว ตันละ 10,800 บาท ข้าวหอมปทุม ตันละ 8,500 บาท และข้าวขาว ตันละ 7,200 บาทต่อตัน โดยราคาดังกล่าวถือว่ามีความเหมาะสม

นายกิตติพันธ์ เหล่าประภัสสร กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เมื่อปริมาณข้าวหอมมะลิ มีปริมาณลดลงตามที่รัฐบาลได้ออกสำรวจ คาดว่า ราคาข้าวหอมมะลิ ที่ความชื้น 15% ในป็นนี้จะอยู่ที่ตันละ 12,500-13,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับโครงการจำนำยุงฉาง เมื่อบวกกับค่าปรับปรุงคุณภาพผิวดิน ไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ กับค่าขึ้นยุงฉางด้วย อีก 1,500 บาท ทั้งนี้ จากคาดการณ์ ประเทศไทย ส่งออกข้าวหอมมะลิ ประมาณ 1.6 ล้านตันข้าวสาร และบริโภคภายในประเทศประมาณ 1.5 ล้านตันข้าวสาร เมื่อนำหักลบตัวเลขผลผลิตข้าวหอมมะลิ จะพบว่า มีผลผลิตที่เหลืออยู่ในประเทศน้อยมาก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ : โปสต์ทูเดย์

หัวข้อ : ข้าวหอมราคาพุ่ง ผลผลิต 7 ล้านตัน

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 5388 หน้า : A5 (บนซ้าย)

ข้าวหอมราคาพุ่ง ผลผลิต 7 ล้านตัน

โพลสตูเดย์ - “บิกัดร์” หรือเอกชน
มันใจข้าวเปลือกหอมมะลิปี 2560/2561
ราคาดี หลังผลผลิตมีแค่ 7 ล้านตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการ
ประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สมาคม
ผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าว
ไทยว่า ราคาข้าวเปลือกฤดูกาลผลิต
ปี 2560/2561 มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจาก
ปริมาณข้าวหอมมะลิปี การผลิต
2560/2561 จะมีปริมาณเพียง 7.15
ล้านตันข้าวเปลือก ไม่ได้มากถึง 9 ล้าน
ตันข้าวเปลือกดังที่มีกระแสข่าวออกมา
ซึ่งเป็นข้อมูลสำรวจมาจากสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมการ
ข้าว และกระทรวงมหาดไทย จึงเป็น
ข้อมูลที่ชัดเจนไม่ได้เกินแผนข้าวครบ
วงจรตามที่มีความกังวลแต่อย่างใด
ขณะที่ข้าวเหนียวรอบแรกมีปริมาณ
5.8 ล้านตันข้าวเปลือก

นายกิตติพันธ์ เหล่าประภัสสร
กรรมการผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า
ในปีนี้อาจจะมียอดส่งออกข้าวหอม
มะลิประมาณ 1.6 ล้านตันข้าวสาร และ
บริโภคในประเทศประมาณ 1.5 ล้าน
ตันข้าวสาร ขณะที่ผลผลิตข้าวเปลือก
หอมมะลิมียประมาณ 6-7 ล้านตันข้าว
เปลือก หรือประมาณ 3-4 ล้านตัน

ข้าวสาร ทำให้ไม่มีส่วนเกินที่จะมากด
ราคาข้าวได้ รวมทั้งไม่มีสต็อกข้าวของ
รัฐมาดราดา คาดว่าราคาข้าวหอมมะลิ
จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่าน
มา การส่งออกเพิ่มขึ้น 5-10% ต่อปี

นายหัสติน สุวัฒน์นะพงค์เชษฐ
เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า
ขณะนี้หลายพื้นที่ฝนตกความชื้นบางแห่ง
มากถึง 24-30% แต่โรงสีก็รับซื้อเกือบ
ทุกราย ซึ่งโรงสีก็ต้องรับซื้อตามคุณภาพ
ข้าว อย่างไรก็ตาม เมื่อ กรม.อนุมติง
ประมาณโครงการสินเชื่อรวมรวมข้าว
โดยกำหนดราคารับซื้อที่ 1.25-1.3 หมื่น
บาท/ตัน ความชื้น 15% ถือเป็นฐานราคา
ที่ผู้ประกอบการจะใช้เป็นฐานในการรับซื้อ
ตามความชื้น โดยข้าวที่ออกมาเป็นช่วงที่
ทุกโรงสีแย่งกันซื้อ จึงทำให้เห็นแนวโน้ม
ว่าราคาข้าวไปในทิศทางที่ดี

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ผล
การนำผู้ผลิตข้าวที่ได้รับขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) จำนวน
3 สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร
่องไห้ ข้าวหอมมะลิสุนทร และข้าว
สังข์หยดเมืองพัทลุง เข้าร่วมเจรจาจับ
คู่ธุรกิจสินค้าข้าว ปรากฏว่ามียอดสั่งซื้อ
ข้าวจีไอไทยมูลค่ากว่า 2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือกว่า 70 ล้านบาท ■



สมคิดจัดของขวัญปีใหม่

ส่ง‘คลัง’อุ้มคนจนก้อก2 จีแบงก์รัฐช่วยเอสเอ็มอี ‘ช้อปช่วยชาติ’เข้ากรม. คณิศเคลียร์‘ม.44’อีอีซี

‘สมคิด’ชั้มนอตธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหนุนธุรกิจขนาดกลาง-ย่อม ปรับโครงสร้างใหญ่เอสเอ็มอีแบงก์ดึงออมสินทุกสาขาตั้งศูนย์ดูแลผู้ประกอบการ จีแบงก์ช้อปช่วยชาติ’ทางธุรกิจหน้าใหม่ลุย ตปท. ‘मितซูย’สนร่วมลงทุนไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

สมคิด

สมคิดปลื้มนอันดับประกอบธุรกิจ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่อิมแพคเมืองทองธานี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานสัมมนา โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs โดยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ว่า การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ที่ไทยเลื่อนขึ้นจากอันดับ 46 มาอยู่ที่อันดับ 26 หรือเลื่อนขึ้นที่เดียว 20 อันดับ ว่าเป็นธรรมดาที่ต้อตั้งใจ และการที่อันดับดีขึ้นทำให้เกิดความมั่นใจอย่างหนึ่งว่า ถ้าตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาแล้วไม่มีอะไรที่ทำได้ อย่างไม่ก็ตาม ไทยยังอยู่ต่ำกว่ามาเลเซีย 2 อันดับ จึงได้ให้นโยบายว่า ปีต่อไปอันดับต้องไม่ตก

และต้องดีขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกับปัญหาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่หากตั้งใจเชื่อว่าจะสามารถพัฒนายกระดับเอสเอ็มอีและแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้ ทุกคนทราบว่าจะเอสเอ็มอีมีความสำคัญอย่างยิ่งกับเศรษฐกิจไทยและเอสเอ็มอีเพิ่มสัดส่วนขึ้น ปัจจุบันมีสัดส่วนกว่า 40% อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ขณะเดียวกันเอสเอ็มอียังประสบปัญหาภาวะ ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงก่อน กรณีค่าเงินบาทแข็งเอสเอ็มอีก็เจอปัญหา เพราะขนาดของเอสเอ็มอีที่มีขนาดเล็กและยังอ่อนแอ ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ใส่ใจ ทุกฝ่ายหารือกันเพื่อช่วยแก้ปัญหา

สั่งยกเครื่องแบงก์รัฐช่วยเอสเอ็มอี

นายสมคิดกล่าวว่า ในอนาคตประเทศจะก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ต้องเกิดจากการพัฒนานวัตกรรมของเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจขยายตัวมากกว่าเดิมทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเอสเอ็มอีรุ่นเก่าที่เป็นชีพพลายเชนของ

อุตสาหกรรมดั้งเดิมที่อ่อนแอและไม่ทันสมัยก็ต้องช่วยแก้ปัญหา ซึ่งรัฐมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ที่มีนายมงคล สีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ เดิมโตทำงานได้ดีแต่มีข้อจำกัดที่ต้องการให้แก้ไข เพราะเป็นธนาคารที่รัฐจัดตั้งมาเพื่อดูแลเอสเอ็มอีถ้าเอสเอ็มอีแบงก์กลายเป็นเอสเอ็มอีเสียเองคือไม่มีกำลัง ไม่มีสาขา ไม่มีบุคลากร ไม่มีเทคโนโลยี แล้วจะไปแก้ไขปัญหาเอสเอ็มอีได้อย่างไร จึงได้หารือกับกระทรวงการคลังเพราะอยากเห็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของเอสเอ็มอีแบงก์ ปัจจุบันเอสเอ็มอีแบงก์มีสาขา 90 สาขา ขณะที่ประเทศไทยมี 77 จังหวัด อย่างไรก็ตาม ไม่เฉพาะจำนวนสาขา

เท่านั้น ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลติดตามใกล้ชิดลูกค้า สามารถประมวลผลและตัดสินใจได้แทนที่ต้อส่งเข้ามาให้ส่วนกลาง

ออมสินตั้งศูนย์เอสเอ็มอี

นายสมคิดกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันได้ยกหูถึงผู้จัดการธนาคารออมสิน เพราะธนาคารที่ระดมเงินฝากและมีสาขาในทุกจังหวัดสามารถดูแลให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการรายย่อยได้ดีกว่าไปแข่งขันกับให้สินเชื่อรายใหญ่ที่ผ่านมาธนาคารออมสินมีการพัฒนาดีมากแต่ยังมีสัดส่วนของเอสเอ็มอีน้อย เงินฝากที่ระดมทุนมาได้ก็นำไปลงทุน ต้อไปอยากให้สาขาของธนาคารออมสินมีศูนย์ธุรกิจเอสเอ็มอีทุกสาขา ทั้งนี้ หากออมสินสามารถผลานการทำงานร่วมกับเอสเอ็มอีแบงก์ได้ไม่เฉพาะการให้สินเชื่อเท่านั้นแต่คือการพัฒนาเอสเอ็มอี และสร้างเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร ด้านเอ็กซิมแบงก์ ผลงานจะไม่ดูว่าให้สินเชื่อได้มากเท่าไร แต่จะดูว่าสามารถผลักดันผู้ประกอบการรายใหม่ให้ออกไปยังตลาดต่างประเทศได้มากน้อยเพียงใดในแต่ละปีรวมทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพนี่คือเคพีไอที่จะใช้วัด

คลัง-ธปท.ดึงแบงก์พาณิชย์ร่วม

นายสมคิดกล่าวว่า อีกกำลังสำคัญ คือ



ธนาคารพาณิชย์เอกชน ซึ่งไม่ยอมให้มองเอสเอ็มอีเป็นการซึ่งได้มีการประสานกับกระทรวงการคลังและ ธปท. เพื่อเป็นกลไกกลางในการตั้งธนาคารพาณิชย์เอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเอสเอ็มอี พัฒนาทักษะ เสริมเชี่ยวชาญให้เอสเอ็มอี เพราะในอนาคตเทคโนโลยีจะมา ปัจจุบันกระทรวงการคลังผลักดันเรื่องบัญชีเดียวที่จะทำให้การให้สินเชื่อของธนาคารสะดวกมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาด้านอีเพย์เมนต์ซึ่งจะเป็นช่องทางในการที่ช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อได้ ซึ่งแนวโน้มในอนาคตคืออีคอมเมิร์ซและอีเพย์เมนต์จะผลักดันการขายตัวเศรษฐกิจในอนาคต

“จากวันนี้รัฐบาลนี้มีเวลาอีก 1 ปี ผมเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นจากวันนี้เอาเอสเอ็มอีเป็นหลักการทำงาน เป็นเอสเอ็มอีพูลอิคโคโนมี พลังงานงานครึ่งหนึ่งที่มีขอให้เอาใจใส่เอสเอ็มอี ไม่ว่ารัฐหรือเอกชน ต้องดูว่าเอสเอ็มอีมีปัญหาอะไรและต้องดีให้แตก โดย 1 ปีอาจจะดูเหมือนสั้น แต่ปัญหาของเอสเอ็มอีที่เราอยู่แล้วทุกชุมชน เราจะยอมใช้เวลามากขึ้นจะยอมลดกำไรลง เชื่อว่าถ้าจริงจิงเวลา 1 ปีนี้ก็เหลือเฟือ ทั้งนี้ ต้องให้กำลังใจคนทำงาน เพราะบางครั้งที่ทำงานก็ต้องการกำลังใจ โดยเฉพาะคนที่เสียสละมาทำงานเพื่อบ้านเมือง ซึ่งไม่มีอะไรตอบแทนได้ดีที่สุดนอกจากการให้กำลังใจ” นายสมคิดกล่าว

แย้มให้รอฟังกรม.เคาะข้อช่วยชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้สอบถามนายสมคิดถึงมาตรการข้อช่วยชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโค้งสุดท้ายปลายปีนี้จะเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้หรือไม่ นายสมคิดกล่าวว่า ขอให้รอดูว่าในวันที่ 7 พฤศจิกายน จะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้า ครม.หรือไม่เสร็จแล้วก็เดินไปขึ้นรถกลับ

สละสิทธิเบี่ยชราเข้ากรม.7พ.ย.

นายอภิศักดิ์ ต้นติววงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 พฤศจิกายน กระทรวงการคลังเสนอแนวทางการสละสิทธิเบี่ยชราแก่คนชรา เข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อนำเงินที่คนชราสละสิทธิมาเพิ่มให้กลุ่มคนชรา มีรายได้น้อย โดยการสละสิทธิเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป แนวทางนี้เป็นแนวทางการช่วยเหลือกันและกันเหมือนกับโครงการที่ช่วยน้อง ที่กระทรวงการคลังพยายามผลักดันมาตลอด โดยให้กลุ่มคนมีกำลังและมีเงินมา

ช่วยเหลือกลุ่มที่ด้อยโอกาสกว่า ทำให้รัฐไม่จำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณมาดำเนินการ นายอภิศักดิ์กล่าวว่า ส่วนมาตรการข้อช่วยชาตินั้นให้รอดูในวันที่ 7 พฤศจิกายน ว่า จะเสนอ ครม.หรือไม่อย่างไร คงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้แม้เศรษฐกิจจะมีแนวโน้มดีขึ้น คาดว่าไตรมาส 3 จะโต 4% และไตรมาส 4 จะโตมากกว่า 4% ทำให้ทั้งปีจะได้ 3.8-3.9% แต่รัฐบาลจะดูความรู้สึของคนหลังจากไว้ทุกขมาเกินกว่า 1 ปี และในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คนไทย

เศร้าโศกเสียใจ ดังนั้น อยากให้เกิดความคึกคักในการจับจ่ายใช้สอย และเท่าที่ดูกลุ่มคนชั้นกลางมีเงิน ยังเดินทางไปต่างประเทศ และใช้จ่ายซื้อของต่างประเทศ หรือบางกลุ่มชอบซื้อของออนไลน์มากขึ้น ส่วนใหญ่ออนไลน์ไม่เสียภาษี ทำให้ร้านค้าปกติทั่วไปเจ็บเหงา ซึ่งเท่าที่ประเมินหากจะดำเนินมาตรการข้อช่วยชาติถือว่าคุ้มค่าที่จะทำ

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า ข้อเสนอดินภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ให้หนักท้องเที่ยว ณ จุดขายสินค้าตามข้อเสนองของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นั้น ในส่วนตัวเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว แต่กรมสรรพากรยังไม่ได้รับปากว่าจะทำให้ เพราะต้องไปดูถึงวิธีการคืนภาษีเพื่อให้เกิดมันใจว่าสินค้าที่ซื้อไปและได้รับการคืนภาษีนั้น จะถูกนำออกไปนอกประเทศจริงๆ ซึ่งกรมศุลกากร และกรมสรรพากรยังมีความกังวลในเรื่องดังกล่าว

ข้อช่วยชาติเข้ากรม.

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 7 พฤศจิกายน น่าจะมีการเสนอมาตรการข้อช่วยชาติเข้าสู่ที่ประชุม โดยลักษณะมาตรการคล้ายกับที่ดำเนินการในปี 2559 ให้นำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระยะเวลาในการซื้อสินค้าและบริการจะต้องรอให้ ครม.พิจารณาว่าจะมีผลทันทีเป็นเวลา 1 เดือน หรือให้มีผลหลังจากนั้นเป็นเวลาเพียง 2 สัปดาห์ เพราะผลกระทบต่างกัน หากให้เวลานานการใช้สิทธิมากขึ้น โดยการลดหย่อนดังกล่าว ต้องซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% และต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โดยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 เริ่มยื่นแบบแสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-

มีนาคม 2561

สมคิดส่งคลังช่วยคนจนกiosk2

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้มาประชุมและมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงการคลัง ใน 2-3 เรื่อง ประกอบด้วยการดำเนินโครงการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 มีเป้าหมายให้ผู้ที่มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 11 ล้านคน พ้นจากความยากจน ด้วยการทำให้กลุ่มที่ยังมีศักยภาพทำงานได้ หรือมีอายุตั้งแต่ 18-60 ปีมีงานทำ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะนี้ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการทำรายละเอียดโครงการ คาดว่าจะออกมาได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ และเริ่มได้ในช่วงต้นปี 2561

“รองนายกฯ ฝากว่า ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ 1 ปีของรัฐบาลชุดนี้ ทำอย่างไรให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือหายจน ซึ่งในระยะแรกช่วยเหลือด้วยการเติมเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้ว ต่อไปจะทำให้คนเหล่านี้มีการพัฒนาศักยภาพ มีงานทำ และมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยให้ธนาคารรัฐ หน่วยงานเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ร่วมกับกระทรวงแรงงาน อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการบริษัทเอกชน” นายอภิศักดิ์กล่าว

นายอภิศักดิ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังจะให้ ธ.ก.ส.และออมสินไปทำโครงการพิเศษรองรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มนี้ ทั้งในเรื่องเงินฝาก และสินเชื่อ ให้ได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ เช่นหากกลุ่มที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยฝากเงิน ให้ดอกเบี้ยพิเศษ หรือหากมากู้เพื่อลงทุนก็คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกกว่าปกติ เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้รับการดูแล

สั่งห้ามมาตรการจูงใจจ้างงานผู้ชรา

นายอภิศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปคิดมาตรการจูงใจให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ หรือวัยเกษียณทำงาน หรือจูงใจให้กลุ่มนี้มีการทำธุรกิจต่อ เช่นอาจจะใช้มาตรการภาษีจูงใจให้ทำธุรกิจต่อ หรือหากมีการจ้างงานผู้สูงอายุ ก็อาจจะได้รับการลดหย่อนภาษี เป็นต้น

(อ่านต่อหน้า 9)



ต่อจากหน้า 8

สมคิด

นายอภิศักดิ์กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรียังได้ฝากให้กรมธนารักษ์ไปทำโครงการบ้านประชารัฐ เสริมกับทางเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพราะการทำบ้านประชารัฐในระดับ 1 ล้านยูนิตนั้น ถ้าพึ่งให้หน่วยงานเดียวทำคงไม่เพียงพอ จึงฝากให้ธนารักษ์ไปทำด้วย โดยต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี ขณะเดียวกันบ้านประชารัฐดังกล่าวต้องมีพื้นที่สำหรับสร้างตลาด เพื่อให้คนในชุมชนเข้าเพื่อขายของ ซึ่งนอกจากทำให้มีรายได้แล้ว ค่าเช่ายังนำมาเป็นค่าส่วนกลางในการดูแลชุมชนด้วย

เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน

นายอภิศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับการดูแลเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนั้น มีแบงก์รัฐทั้งเอสเอ็มอีแบงก์และออมสินในการปล่อยกู้ในกลุ่มที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ไม่ได้อยู่แล้ว พร้อมกับมี บสย. คำประกันสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไป การให้กู้กับเอสเอ็มอีอยากให้ปล่อยกู้โดยอาศัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งจากอีเพย์เมนต์ด้วยการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ซึ่งจะทำให้เห็นชัดเจนว่าปล่อยกู้ได้หรือไม่ได้ การวิเคราะห์จากข้อมูลนี้จะทำให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

“ต่อไปเอสเอ็มอีจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวเหมือนกัน และต้องพัฒนาเรียนรู้เรื่องอีเพย์เมนต์ อีคอมเมิร์ซ ในการทำธุรกิจ และในอนาคตจะต้องพัฒนาไปสู่ระบบอี-โลจิสติกส์ด้วย” นายอภิศักดิ์กล่าว

นายอภิศักดิ์กล่าวต่อว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีแนวคิดอยากให้รัฐวิสาหกิจมีทิวทัศน์วิเคราะห์ข้อมูล หรือ บิ๊กดาต้า แล้วมีการแชร์ข้อมูลกัน เพื่อให้เกิดการบริการลูกค้าที่ดีมากขึ้น โดยจะเริ่มจากแบงก์รัฐก่อน ต่อไปจึงจะมีการเชื่อมรัฐวิสาหกิจทุกอัน เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น

น้ำตาลต้นทุนผลิตถูกลง

นายவர் วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า หากภาครัฐมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล อาทิ ลอยตัวราคาน้ำตาลทรายวันที่ 1 มกราคม 2561

น่าจะเป็นแนวทางเหมาะสม เพราะการอิงราคาตลาดโลกราคาจะเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด สุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ส่วนเรื่องราคาจำหน่ายสินค้าที่มีน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก หากลอยตัวและราคาน้ำตาลถูกลง ผู้ผลิตจะแข่งขันด้านราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายเอง เพราะปัจจุบันเป็นการแข่งขันระบบเสรี ไม่ได้ผูกขาด คงไม่มีผู้ประกอบการฮั้วกันเพื่อตรึงราคาทั้งที่ต้นทุนถูกลง

รบ.ตั้งเป้าศูนย์เครื่องประดับโลก

ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาพันธ์เครื่องประดับโลก จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก” ตอนหนึ่งว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีส่วนในการสร้างรายได้ให้กับแรงงานกว่า 7 แสนคน และสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจไทยกว่า 7 พันล้านบาทหรือเฉลี่ยต่อปี รัฐบาลมุ่งหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกให้ได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า แม้จะมีจุดแข็งและความได้เปรียบจากความหลากหลายของสินค้าที่สามารถผลิตได้ แต่ยังคงมีข้อจำกัดด้านวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ แล้วนำมาแปรรูปเพื่อส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย รัฐบาลไทยได้กำหนดมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการค้าเน้นการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเต็มที่

ผลักดันมาตรการ‘ภาษี-เงิน’หนุน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า มาตรการสนับสนุนประกอบด้วย มาตรการทางภาษีและการเงิน มาตรการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า มาตรการยกระดับฝีมือแรงงาน ส่งเสริมด้านการตลาด มาตรการต่างๆ นี้ ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดตั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะ

ส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ

“รัฐต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยการอำนวยความสะดวกต้องเป็นไปตามกรอบที่จำเป็น ไม่ใช่ปล่อยให้พลละเลย เนื่องจากติดระเบียบกฎกติกามากมาย รัฐบาลต้องปลดล็อกในเรื่องเหล่านี้ ในสิ่งที่สมควรเหมาะสม นั้นเรียกว่ารัฐบาล ถ้าจะทำให้ดีขึ้นโดยรัฐไม่ต้องทำอะไรเลย ให้ภาคธุรกิจทำฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ” นายอภิศักดิ์กล่าว

มิตรชยุสนาโฮสปีดเชื่อม3สนามบิน

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตัวแทนจากบริษัท มิตรชยุสนาแอร์ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าพบที่กระทรวงคมนาคม ว่า มิตรชยุได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เชื่อม 3 สนามบิน คือ อุตะภาสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง มูลค่าประมาณ 2 แสนล้านบาท โดยสนใจเข้าร่วมลงทุนเฉพาะการติดตั้งระบบบริหารการเดินรถ และซ่อมบำรุง รวมทั้งขายหัวรถจักร และขบวนรถให้ฝ่ายไทย

นายพิชิตกล่าวว่า มิตรชยุได้สอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการภายในของโครงการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการด้วยว่าเป็นอย่างไร จึงได้ชี้แจงไปว่า รฟท.อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินเข้ามาดูแลงานด้านธุรกิจโดยตรง โดยในอนาคตจะใช้รูปแบบการบริหารงานเหมือนเอกชนและปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง ซึ่งมิตรชยุก็แสดงความพอใจมาก

ปลื้มมะกัน-ยุโรป-จีนรุมตอม

“มิตรชยุมีความได้เปรียบนักลงทุนรายอื่นทั้งด้านต้นทุน และการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการ เพราะปัจจุบันรับงานวางระบบรถไฟฟ้ายาวสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิตของ รฟท.อยู่แล้ว โดยขณะนี้มันักลงทุนต่างชาติจากหลายรายสนใจเข้าร่วมลงทุนโครงการนี้ เช่น บริษัท จีอี จากอเมริกา บริษัท แคทเทอร์พิลลาร์ จากอเมริกา รวมทั้งบริษัทจาก เกาหลี จีน และยุโรป เมื่อต้นคาดว่า รฟท.จะเปิดประมูลได้ภายในไตรมาส 1 ปีหน้า” นายพิชิตกล่าว

นายพิชิตกล่าวว่า นอกจากนี้ยังเชิญชวน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2560

จากหนังสือพิมพ์ : มติชน

ฉบับที่ : 14485 หน้า : 1 (ล่างขวา) ,8,9

หัวข้อ : สมคิดจัดของขวัญปีใหม่ ส่งคลังอุ้มคนจนก๊อกร 2 จีแบงก์รัฐช่วยเอสเอ็มอี..

ให้มิตซูบิเข้ามาลงทุนระบบรางด้านตะวันตกเชื่อมตะวันออกเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีนักลงทุนแสดงความสนใจ ขณะที่มองว่ามีอนาคตที่ดี เพราะสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังประเทศในแถบซีแอลเอ็มวี (CLMV) หรือกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่มาก เช่น พม่าและเวียดนามมีประชากรจำนวนมาก ขณะที่ด้านใต้ คือ อินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งมิตซูบิก็แสดงความสนใจ

นายพิชิตกล่าวว่า สำหรับรูปแบบการลงทุนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินนั้น ขณะนี้ รฟท.ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะใช้รูปแบบการลงทุนแบบพีพีพีเน็ตคอสต์ (PPP NetCost) คือ ให้เอกชนลงทุนทั้งหมดตั้งแต่องานโยธา ตลอดจนงานติดตั้งระบบ เดินรถและซ่อมบำรุง หรือใช้รูปแบบพีพีพี กรอสคอสต์ (PPP Gross Cost) คือ รัฐเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างและส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้่าจัดหาขบวนรถ และบริหารเดินรถและซ่อมบำรุง

สวนยางขอลดเก็บค่าเชส

สำหรับความคืบหน้าเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางผันผวนและตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ.สุราษฎร์ธานี นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยท.) ประชุมคณะกรรมการ สยท.และผู้เกี่ยวข้องด้านยางพารา เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ ได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 ปลดผู้ว่าการ กยท. และคณะกรรมการ กยท. เนื่องจากบริหารงานผิดพลาด พร้อมให้สรรหาผู้ว่าการคนใหม่ที่เป็นมืออาชีพมีความรอบรู้อย่างพารามาแก้ปัญหา

นายอุทัยกล่าวว่า นอกจากนั้น ในแนวทางแก้ไขปัญหาคือเป็นกรณีเร่งด่วน นายกษศร

สั่งให้ กยท.ลดอัตราจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออก (เชส) เป็นการชั่วคราว จาก 2 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เป็น 1.40 บาท เท่ากับมาเลเซีย นอกจากนี้ ขอให้รัฐบาลสนับสนุนหน่วยงานราชการใช้ยาง อาทิ สร้างสนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น และอื่นๆ แต่กระทรวงคมนาคมยังดำเนินการอย่างไม่เป็นรูปธรรม ควรสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศให้ตรงกันทุกพื้นที่เป็นตัวเลขเดียวกัน และการกำหนดต้นทุนการผลิตยางแตกต่างกัน ควรมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รับผิดชอบตัวเลขให้คิดจากฐานเดียวกันและใช้เป็นตัวเลขเดียวกันทั้งประเทศ

ขัดกลุ่มหาประโยชน์เกษตรกร

นายสุนทร รักรังค์ นายกษมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า ขณะนี้ได้แจ้งให้พนักงาน กยท.ทราบว่าคณะผู้บริหาร กยท.ชุดนี้ ไม่ทำตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ที่มีวัตถุประสงค์ให้ กยท.เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคายาง และใช้ พ.ร.บ.เป็นกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง คนกรีดยาง และชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

“ด้วยเหตุผลจากปัญหาความขัดแย้งภายในขององค์กร หรือความเข้มแข็งของปัจจัยภายนอกกลุ่มพ่อค้าที่กดราคา หรือความไม่โปร่งใสจากการบริหารงาน แต่เกือบ 3 ปีที่เกษตรกรชาวสวนยางได้ให้โอกาสทำงาน แต่ล่าสุดปัญหาวิกฤตยางไทยในขณะนี้ ยังมีแกนนำเครือข่ายสถาบัน กยท. บางรายในจังหวัดภาคใต้และตะวันออก หาประโยชน์จากสถานการณ์อย่างน่ารังเกียจ” นายสุนทรกล่าว

วิกฤติราคายางวิกฤติแก้ไข'บิกฉัตร'?

กลายเป็นเนื้อร้ายที่แก้ไม่หาย แม้จะให้ยาแรง หรือขานานอ่อน คลอดมาตรการช่วยเหลืออะไร ออกไป เชื่อก็ไม่หายไปถึงที่ สำหรับปัญหาของพาราดักดำที่หวนกลับมาเป็นระลอก ๆ ล่าสุดประสพภาวะวิกฤติ ราคาตกต่ำขั้นขีดสุด

ราคายางสดปรับครึ่งลง เหลือเพียงกิโลกรัมละประมาณ 40 บาทต้น ๆ กลายเป็นเกราะช่วยกรรมกร ภาคใต้เจอฝนถล่มหนัก ทำเกษตรกรชาวสวนยางโอดครวญ น้ำตาไหลปนกับน้ำยางทุกซักระทมกันถ้วนหน้า

ร้อนจนแกนนำชาวสวนยางและเกษตรกรอดรนทนไม่ไหว เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แสดงความรับผิดชอบ

นำโดย นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) ที่ออกมาประกาศกร้าว ชี้ดเส้นคิกออฟ 6 พ.ย. นัดรวมตัวแกนนำทั่วประเทศ

เปิดโต๊ะร่วมลงชื่อขับไล่ผู้ว่าการ กยท. และบอร์ด กยท. ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็น



ประธานบอร์ด พันจากตำแหน่งยกชุด เหตุบริหารงานล้มเหลว พร้อมล้อมรอบนี้ไม่กลัวตายแต่กลัวอด เครือข่ายชาวสวนยาง รุมจวกบมตั้งบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย ที่มีการลงขันลงทุนระหว่าง กยท. และผู้ส่งออกยางพารา 5 รายใหญ่ของไทย หรือ "5 เสือ" มองว่าเป็นตัวทำลายระบบกลไกตลาดยางพาราภายในประเทศ ผิดจากวัตถุประสงค์หลักที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอมรับ

ราคายางที่ตกต่ำในปัจจุบันถือว่าผิดปกติ ซึ่งเป็นปัจจัยจากภายนอกทำราคาร่วง ไม่สามารถควบคุมได้

อย่าลืมนว่ายางพาราถือเป็นสินค้าทางการเมืองในอดีตหลายต่อหลายครั้ง ปัญหาราคายางตกต่ำ ถูกยกเป็นประเด็นที่จุดติด ปลูกมือบ ออกมาขับไล่รัฐบาลมาแล้ว ราคา ยางจะขึ้นหรือลดลง ก็ย่อมเป็นแรงกระตุ้นทางการเมือง



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ซึ่งไปกว่านั้นหากฝ่ายการเมืองที่จับจ้องรอยยิ้ม
ซ้ำ สบช่องออกมาผสมโรงด้วย หวังกระทุบแค้น
รัฐบาล จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ แรงกดดัน
ก็ย่อมตกมาอยู่ที่ "บิกฉัตร" และรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้

ทว่าก่อนหน้านั้นเครือข่ายชาวสวนยางเคยจี "บิก
ตุ๋" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้
เปลี่ยนตัว รมว.เกษตรฯ มาแล้วหลายรอบ แต่ก็ไม่
เป็นผล

ในช่วงกระแสปรับ "กรม.ประยุทธ์ 5" รอบ
นี้ กระทรวงที่ถูกจับตามองว่ามีชื่อถูกปรับ หลาย
ฝ่ายก็พุ่งเป้าไปที่กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวง
พาณิชย์ เป็นอันดับแรก จากปัญหาราคาสินค้าหลัก
ตกต่ำหลายรายการ

แต่อย่าลืมว่าในภาวะวิกฤติย่อมพลิกเป็นโอกาส
ได้ ปัญหาบางประการอาจเป็นจุดพิสูจน์ฝีมือ "บิกฉัตร"
สร้างผลงาน ยึดเก้าอี้ต่อได้ต่อไปได้ แต่กลับกัน
หากราคายังดิ่งเหวลงเรื่อย ๆ จะสะท้อนถึงเก้าอี้
ในช่วงฤดูปรับย้ายนี้หรือไม่ คงต้องจับตา.



เจ้าหน้าที่ โดยไม่ใช้งบประมาณ
รัฐ.....■ สำหรับผู้ประสงค์
ให้จัดการหนี้ เมื่อนำเข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบพบว่า

“บุญใจ” เข้าวรโลกข่าว เป็นกลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการจัด
ประจำวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน การหนี้ได้ 85,864 ราย ต้องให้
2560.....■ เป็นข่าวดีของเกษตรกร ข้อมูลเพิ่มเติม 60,803 ราย และ
สมาชิก กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา กลุ่มที่ต้องการแก้การฟื้นฟูอาชีพ
เกษตรกร (กฟท.) ที่ตกการสำรวจ 17,693 ราย.....■ เมื่อนำรายชื่อ
หนี้เมื่อ มิ.ย.-ก.ย. เพราะสมาชิก กลุ่มที่จัดการหนี้ได้มากัดครอง
ทั้งระบบ 465,925 ราย มีมา เพื่อให้การซื้อหนี้เป็นไปตามกฎ-
รายงานแค่ 290,657 ราย ที่เหลือ หมายปรากฏว่ามีกลุ่มที่เข้าหลัก-
อีก 238,123 ราย ไม่ยอมมายืนยัน เกณฑ์จัดการหนี้ได้เลย 739 ราย
รายงานตัว ที่แรกนี้ว่าจะถูกตัดชื่อ ที่เหลืออีก 85,125 ราย เป็นกลุ่ม
ทั้งไปชะแล้วล่าสุด พล.อ.ฉัตรชัย เข้าหลักเกณฑ์แต่ต้องเจรจากับ
สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เจ้าหนี้เพิ่มเติม 9,940 ราย มูลหนี้
ประธานบอร์ด กฟท. เฉพาะกิจ ได้ 2.87 พันล้านบาท ต้องทำให้เสร็จ
สั่งสำรวจข้อมูลระยะที่ 2 เพิ่มเติม ภายใน 120 วัน ส่วนอีก 75,185
ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน เริ่ม รายมูลหนี้ 17.33 หมื่นล้านบาท
ตั้งแต่ 1 ธ.ค.เป็นต้นไป ใครที่ตก เป็นกลุ่มไม่เข้าหลักเกณฑ์ เพราะ
สำรวจเตรียมตัวไว้ให้ดี.....■ เป็นหนี้บุคคลค้าประกัน ไม่ใจหนี้
ส่วนผู้ที่มีรายงานตัวในรอบแรก เพื่อการเกษตร และเป็นหนี้เกินกว่า
สมยศ ภิราญคำ รักษาการเลขา- 2.5 ล้านบาท กฟท.ซื้อหนี้ให้
ธิการ กฟท. แจงความคืบหน้าแก้ ไม่ได้เพราะขาดกฎหมาย แต่ได้
ปัญหาหนี้ดังนี้ ผู้ที่ยืนยันตัวตน มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
290,657 ราย ประสงค์จะให้ กฟท. มาแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ
จัดการหนี้ 164,360 ราย ส่วนอีก แล้ว ส่วนจะแล้วเสร็จเมื่อไร ยัง
126,297 ราย ไม่ต้องการให้จัดการ ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน.

เจ้าหนี้ โดยไม่ใช้งบประมาณ
รัฐ.....■ สำหรับผู้ประสงค์
ให้จัดการหนี้ เมื่อนำเข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบพบว่า

บุญใจ

ทิศทาง 'กรม.' แนวโน้ม ปรับ 'ใหญ่' เน้น เศรษฐกิจ

การลาออกของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล จากกระทรวงแรงงานจะสัมพันธ์กับการลาออกจากรัฐมนตรีไทยของ นายอาร์พงค์ ภูซุ่ม และ นายคณิต แสงสุพรรณ หรือไม่

แต่ก็มีคนต่อหัวต่อหางเรียบร้อยแล้ว

ไม่ได้ต่อหัวต่อหางไปยังกระทรวงแรงงาน หากแต่ต่อหัวต่อหางไปยังกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม

เพราะ นายอาร์พงค์ ภูซุ่ม เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน

เพราะ นายคณิต แสงสุพรรณ มีตำแหน่งสำคัญในกระทรวงการคลังและหลังสุดเข้ารับผิดชอบอภิมาโปรเจกต์ "EEC"

ซึ่งเพิ่งปลดล็อก "ผังเมือง" ด้วย "มาตรา 44"

หากเป็นไปตามการต่อหัวต่อหางก็เด่นชัดยิ่งว่า การปรับ กรม.จะไม่ได้ "ปรับเล็ก" หากแต่จะเป็นการ "ปรับใหญ่"

ใหญ่เหมือนเมื่อเดือนสิงหาคม 2558



คงยังจำกันได้ว่า การปรับ กรม. เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ผลก็คือ **ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล** พ้นจากตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี

แล้ว **นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์** เข้ามาแทนที่

ไม่เพียงเท่านั้น หาก **นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์** ยังมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทน **นายสมหมาย ภาษี**

ขณะเดียวกัน **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** ยังเปลี่ยนจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทน **นายพิดีพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา** ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่ง

ความหมายก็คือ เป็นการปรับ “ทีมเศรษฐกิจ”

ความหมายก็หมายความว่า กระบวนการบริหารทางเศรษฐกิจตามแบบของ **ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล** ไม่เข้าตา

จึงหันมาใช้บริการ **นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์**

การขยับตัวของ **นายอาร์พงค์ ภู่อุ่ม** ประสานกับการขยับตัวของ **นายคณิต แสงสุพรรณ** หากเป็นจริงก็เท่ากับ บ่งชี้ว่าแนวทางของ **นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์** ยังมีน้ำหนัก

ยัง “เข้าตา” ของ คสช.ไม่แปรเปลี่ยน นี่ย่อมสวนทางกับความเห็นและความต้องการอันมาจากพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะ เป็น **นายองอาจ คล้ามไพบูลย์** ไม่ว่าจะ เป็น **นายถาวร เสนเนียม**

แต่กระนั้นเสียงจาก **นายถาวร เสนเนียม**

ก็ไม่ควรมองข้าม

ใน 2 กระทรวงที่ **นายถาวร เสนเนียม** ให้ความสนใจอย่างเป็นพิเศษมี 1 กระทรวง เป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นของ **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558

หากน้ำหนักของ **นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์** ยังโดดเด่นเป็นสง่า ความเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีระดับ “พล.อ.” หลายคน อาจต้องเดินไปบนเส้นทางเดียวกันกับ **พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล**

1 คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คือ กระทรวงพลังงาน

ระยะเวลาจากนี้กระทั่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ออกมาจึงเป็นระยะเวลาแห่งการรอคอยอันระทึกใจยิ่ง

จากนี้จึงเริ่มเห็นอย่างเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับว่า แนวโน้มการปรับ กรม.ไม่น่าจะเป็นการ “ปรับเล็ก” เพียง 1 กระทรวง หากแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นการ “ปรับใหญ่”

น้ำหนักอาจเทไปทาง **นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์**

นั่นหมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะก่อรูป “ทีมเศรษฐกิจ” ให้เกิดขึ้นในทางเป็นจริงโดยการกำกับของ **นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์** อย่างเป็นทางการ

ไม่มี “แบ่งแยกแล้วปกครอง” เหมือนก่อนเดือนสิงหาคม 2558

เทียบท่าหน้า 3

ทีมข่าวการเมือง

เรตติ้งดี

วันลอยกระทง “นายกฯ” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใจคนเมืองคอนไปเลย

เป็ยกปอนลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ อย่างไม่กลัวฟ้าผ่าฝน

หนีบ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย- “บิ๊กฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงไปเป็ยกด้วย

ด้านรุ่นน้องอย่าง “บิ๊คน้อย” พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช. ศึกษาธิการ ล่องใต้เหมือนกันแต่ไปคนละภารกิจเพราะไปจับเคลื่อน การกิจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


แทบเอาคนที่บ้านน้อยใจเพราะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น ไปแบบค้างคืน ค้างแรมกันเลย

วันก่อนทำเอาเจ้าตัวหน้าบานเมื่อโพลของมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา สำรวจการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้

ได้รับความพอใจสูงขึ้นไป 90 เปอร์เซ็นต์ สูงขึ้นกว่าผลสำรวจเที่ยวที่ผ่านมา

เรตติ้งขยับดีขึ้นไปเห็นๆ ปรับ ครม.เที่ยวนี้มีหวังได้ตั๋วที่นั่ง ยาวจ้า!!!

สุพิศ สุจินตะกุล รายงาน



เทียบท่าหน้า 3

ทีมข่าวการเมือง

เรตติ้งดี

วันลอยกระทง “นายกฯ” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใจคนเมืองคอนไปเลย

เป็ยกปอนลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ อย่างไม่กลัวฟ้าผ่าฝน

หนีบ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย- “บิ๊กฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงไปเป็ยกด้วย

ด้านรุ่นน้องอย่าง “บิกน้อย” พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช. ศึกษาธิการ ล่องใต้เหมือนกันแต่ไปคนละภารกิจเพราะไปจับเคลื่อน การกิจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แทบเอาคนที่บ้านน้อยใจเพราะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น ไปแบบค้างคืน ค้างแรมกันเลย

วันก่อนทำเอาเจ้าตัวหน้าบานเมื่อโพลของมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา สำรวจการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้

ได้รับความพอใจสูงขึ้นไป 90 เปอร์เซ็นต์ สูงขึ้นกว่าผลสำรวจเที่ยวที่ผ่านมา

เรตติ้งขยับดีขึ้นไปเห็นๆ ปรับ ครม.เที่ยวนี้มีหวังได้ตีสัวนั่ง ยาวจ้า!!!

สุพิศ สุจินตะกุล รายงาน

'กอน.' จ่อลอยตัวน้ำตาล ชายปลีกลด2-3บาท/กก. รอชงกรม. ซ้อปช่วยชาติ

'กอน.' พร้อมลอยตัวราคาน้ำตาลทราย 1 ธ.ค. ชาย
ปลีกลดลง 2-3 บาท/กก. 'อีอีซี' ยืดเวลาชวชนักลงทุน
เทคโนโลยีขั้นสูงต่างประเทศ 30 ราย ถึง มี.ค.61

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

กอน.

ยืดเวลาเปิดรับลงทุนอีอีซีถึงมี.ค.61

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายคณิต แสง
สุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยความคืบหน้าการลงทุน
ในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง
ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ว่า ได้ขยายระยะเวลา
การเชิญชวนนักลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงใน
ต่างประเทศให้ได้ตามเป้าหมายระยะแรก 30
ราย จากสิ้นปี 2560 เป็นเดือนมีนาคม 2561
เนื่องจากสำนักงานอีอีซีเริ่มก่อตั้งช่วงเดือน
มีนาคม 2560 ดังนั้น อยากขอเวลาทำงาน
1 ปี เพื่อให้การชักชวนการลงทุนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนักลงทุน
ต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย อีอีซีจะเน้นกลุ่ม
ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ
ประเทศ เน้นผลประโยชน์กับประเทศ เน้น
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกฝนบุคลากร
มากกว่าเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้ามา

"ยอมรับว่าการทำงานของสำนักงานอีอีซี
ค่อนข้างมีข้อจำกัด คือ นักลงทุนที่ตัดสินใจ
ลงทุนแล้วทั้งหมดเป็นนักลงทุนที่มีการลงทุน
ในไทยอยู่ก่อนแล้ว อาทิ ไทโยต้า ย่นลงทุนใน
เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริดกว่า 20,000 ล้าน
บาท และตอนนี้มีบริษัทหลายรายแสดงความ
สนใจลงทุนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หรือ
อีวี อาทิ นิสสัน ฮอนด้า ส่วนรายใหญ่ๆ ใน
อุตสาหกรรมอื่น อาทิ อุตสาหกรรมอากาศยาน
คือ แอร์บัส อุตสาหกรรมดิจิทัล คือ ลาซาด้า
ต่างรอให้กฎหมาย คือ ร่างพระราชบัญญัติ

(พ.ร.บ.) อีอีซี ประกาศใช้ก่อน ผมจึงหวัง
ว่ากฎหมายจะผ่านความเห็นชอบจากสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในปีนี้ เพื่อ
ให้การลงทุนในอีอีซีขับเคลื่อนไปได้ตามเป้า
หมายของรัฐบาล" นายคณิตกล่าว

อีอีซีชงบุรีคิกแห่งขดตั้งรง.สูงสุด

นายเกรียงไกร เชียรกุล รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ดูแลด้านการลงทุน กล่าวว่า บทบาทภาครัฐ
ในการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศที่มี
เทคโนโลยีขั้นสูงให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่
อีอีซีและพื้นที่อื่นนั้น ในส่วนของเอกชนเอง
ขณะนี้ได้มีการรวมตัวบริษัทขนาดกลางถึง
ใหญ่ของไทยประมาณ 30-40 บริษัท ติดต่อก
ขอร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติที่มีเทคโนโลยี
สูงให้เข้ามาลงทุนในไทย โดย ส.อ.ท. เป็น
หน่วยงานกลางในการประสานพาเอกชนไทย
ไปหารือกับบริษัทต่างชาติโดยตรง ขณะนี้
อยู่ระหว่างวางโปรแกรมและบางส่วนได้เดิน
ทางไปหารือแล้ว โดยประเทศเป้าหมาย อาทิ
เยอรมนี เม็กซิโก ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สวิต
เซอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา
อิสราเอล ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า การ
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
และขยายกิจการในพื้นที่อีอีซีช่วงเดือน
มกราคม-ตุลาคม 2560 มีจำนวนโรงงานทั้ง
สิ้น 495 โรงงาน ลดลง 9% จากช่วงเดียวกัน
ในปี 2559 ที่มีอยู่ 544 โรงงาน ขณะที่มูลค่า
การลงทุนอยู่ที่ 5.25 หมื่นล้านบาท ลดลง
50% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่อยู่ที่
1.05 แสนล้านบาท และการจ้างงานทั้งหมด

8.06 พันคน ลดลง 49.96% จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 ที่อยู่ที่ 1.6 หมื่นคน แบ่งเป็นการ
เปิดกิจการใหม่จำนวน 416 โรงงาน ลดลง
9.76% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มี
อยู่ 461 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุน 3.65
หมื่นล้านบาท ลดลง 55.37% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน อยู่ที่ 8.18 หมื่นล้านบาท ส่วนการขยาย

กิจการมีจำนวน 79 โรงงาน ลดลง 4.81% จาก
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอยู่ 83 โรงงาน
ขณะที่มูลค่าการลงทุน 1.59 หมื่นล้านบาท
ลดลง 32.91% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่
2.37 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ในพื้นที่อีอีซี
จ.ชลบุรี มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ร.ง.4 และขยายกิจการมากที่สุด จำนวน
250 โรงงาน จ.ระยอง จำนวน 148 โรงงาน
จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 91 โรงงาน ขณะที่
มูลค่าการลงทุนสูงสุดอยู่ที่ จ.ชลบุรี 2.74 หมื่น
ล้านบาท จ.ระยอง มีมูลค่าการลงทุน 1.78
หมื่นล้านบาท และ จ.ฉะเชิงเทรา มูลค่าการ
ลงทุน 1.03 หมื่นล้านบาท โดยอุตสาหกรรม
ที่มีจำนวนเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการ
จำนวนมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ อุตสาหกรรมยนต์ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมท่อโลหะ

รอชงกรม.ไฟเขียวซ้อปช่วยชาติ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผย
ว่า การจัดทำมาตรการซ้อปช่วยชาติในช่วง
สิ้นปี 2560 ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับปีที่ผ่านมาคือ ประชาชนสามารถนำ
ใบเสร็จมาแสดงเพื่อขอลดหย่อนภาษีบุคคล
ธรรมดาได้ ในวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 15,000
บาท โดยได้กำหนดระยะเวลาการจ่าย
ภายใน 2 สัปดาห์ เท่ากับโครงการที่จัดทำใน
ปี 2559 ซึ่งความคืบหน้าในขณะนี้ ทางคณะ
ทำงานกำลังจัดทำรายละเอียด เพื่อเตรียม
นำเสนอนายกรัฐมนตรี และที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
หรืออย่างช้าสุดประมาณเดือนธันวาคม
นี้ เพื่อให้มาตรการออกมาทันกระตุ้นการจับ
จ่ายของประชาชนในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้าย
ก่อนสิ้นปีที่เป็นช่วงเทศกาลซื้อของขวัญมอบ
ให้แก่กัน ในโอกาสการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ซึ่งถือเป็นฤดูกาลขายของธุรกิจค้าปลีก

ม.หอค้าแนะช่วยซ้อปเอสเอ็มอี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์

พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มาตรการซื้อช่วยชาติที่รัฐบาลทำใน 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ในปี 2558 เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 3 และปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 รัฐบาลจึงกระตุ้นด้วยมาตรการซื้อช่วยชาติ แต่ปีนี้เศรษฐกิจฟื้นตัวดีกว่า 2 ปีที่แล้ว ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือน 2 ปีที่แล้ว แต่ก็สามารถทำได้และจะช่วยให้เศรษฐกิจโตใกล้ 4% มากขึ้น

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ถ้าซื้อช่วยชาติสามารถดำเนินการให้มีเม็ดเงินสะพัดในต่างจังหวัดและเอสเอ็มอี รัฐบาลต้องเพิ่มแนวคิดให้เป็นการซื้อปึงในแหล่งท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือซื้อปึงกับเอสเอ็มอี จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแบบกระจายตัวมากขึ้น บรรยากาศเศรษฐกิจคึกคักขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี (อ่านรายละเอียด น.2)

จัดงานเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงิน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วันที่ 6 พฤศจิกายน จะจัดงานสัมมนาบริหารความเสี่ยง FX ของ SME จัดโดยสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สสว.) ธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.หรือเอ็กซ์อิมแบงก์) เพื่อกระตุ้นเอสเอ็มอีให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทั่วถึงจากทุกธนาคารในประเทศไทย สร้างประโยชน์ต่อเอสเอ็มอี

นายวิรัตน์ บุญญานุสาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาโครงการ การบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยสัญญาสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต (FX Options) แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก ที่อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ และธนาคารได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นั้น ธนาคารจะนำผลิตภัณฑ์ Import-Export Solutions ไปให้บริการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจนำเข้าและส่งออกอย่างครบวงจร เช่น การชำระเงินค่านำเข้า-ส่งออกสินค้า ผ่านเครือข่ายธนาคารตัวแทนทั่วโลก การค้าประกันระหว่างประเทศ การค้าประกันเพื่อรับสินค้า การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งสินเชื่อสำหรับผู้นำเข้าและส่งออก ตลอดจนบริการเคทีบี เทรด ออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้แบบทันที ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและค่าใช้จ่าย

ธกส.ชี้6สินค้าเกษตรราคาดี

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.ได้คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มขึ้นมีจำนวน 6 ชนิด คิดเป็นอัตราเติบโต 4% เป็นการรับอานิสงส์ความต้องการสินค้าอุปโภค-บริโภควันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงต่างชาติมีความต้องการสินค้าเกษตรของไทยปริมาณมากขึ้นในช่วงสิ้นปี

นายอภิรมย์กล่าวว่า สินค้า 6 ชนิดดังกล่าว ได้แก่ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.0-3.0% มีราคา 11,725-11,957 บาทต่อตัน เนื่องจากสต็อกข้าวหอมมะลิของภาคเอกชนเหลือน้อย ทำให้โรงสีและผู้ส่งออกมีความต้องการเก็บและส่งออกตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในช่วงปลายปี เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ 2.ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.0-4.0% มีราคา 8,825-8,998 บาทต่อตัน เนื่องจากการกำหนดราคาในการสนับสนุนสินเชื่อในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีสูงกว่าราคาตลาด คาดว่าทำให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 3.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.20-1.00% ที่ราคา 5.98-6.03 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวส่งผลกระทบต่อพืชขึ้น ประกอบกับภาครัฐออกมาตรการสนับสนุนด้วย 4.น้ำตาลทรายดิบ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.50-2.00% ที่ราคา 14.48-14.70 เซนต์/ปอนด์ (10.58-

10.74 บาท/กก.) 5.มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 0.74-2.94% ที่ราคา 1.37-1.40 บาท/กก. และ 6.กุ้งขาวแวนนาไมเพิ่มขึ้น 0.12-3.98% ที่ราคา 181.50-188.50 บาท/กก. เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง

เร่งลอยตัวน้ำตาล1ธ.ค.ราคาถ่วง

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกอน.เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบหลักการแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและร่างระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5 ระเบียบ เพื่อ

รองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้ทันกำหนดลอยตัวราคาน้ำตาลทรายวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ซึ่งหลักปฏิบัติได้มีการหารือและตกลงกับทุกภาคส่วนแล้ว โดยการคำนวณราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานจะอ้างอิงราคาน้ำตาลทรายชาวตลาดลอนดอน No.5 บวกราคาไทยพรีเมียม (ส่วนเพิ่มทางการตลาดของการขายน้ำตาลไทยให้กับผู้ซื้อ) โดยจะพิจารณาเฉลี่ยเป็นรายเดือน เบื้องต้นคาดว่าค่าการลอยตัวจะส่งผลให้ราคาขายปลีกปลีกลด 2-3 บาท/กิโลกรัม ซึ่งขณะนี้ราคาคำนวณจะมีส่วนของ 5 บาท/กก. ที่เป็นราคาน้ำตาลทรายเก็บเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ตามหลักการเปิดเสรีจะต้องตัดส่วนนี้ออกไป ดังนั้นเมื่อคำนวณราคาตามสูตรตลาดลอนดอน No.5 บวกไทยพรีเมียมราคาหน้าโรงงานจะออกมาราว 13.50-14.50 บาท/กก. “ราคาขายปลีกปลายทางที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลจะพิจารณาตามต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ การตลาด ขนส่ง ซึ่งขณะนี้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.50 บาท/กก.ซึ่งตามสูตรนี้คาดว่าราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เฉลี่ยจะอยู่ที่ 20.50-21 บ./กก.หรือลดลง 2-3 บาท/กก.” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้หลักการต้องยกเลิกปริมาณการจัดสรรน้ำตาลทั้งหมดโดยโควตา ก.สำหรับบริโภคนภายในประเทศนั้น ให้ประมาณการปริมาณน้ำตาลทรายและเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเพียงพอจึงให้โรงงานสำรองน้ำตาลทรายตามปริมาณบัพเฟอร์สต็อก ที่กำหนด และให้โรงงานขายน้ำตาลตามความต้องการของตลาดภายในประเทศ เบื้องต้น กอน.ได้ประมาณการน้ำตาลบริโภค

ในประเทศฤดูผลิตปี 2560/61 ไว้ที่ 26 ล้าน กระสอบเพื่อจัดสรรตัวเลขน้ำตาลตามความ รับผิดชอบของโรงงานโดยไม่มีงวดจำหน่าย เช่นปัจจุบันที่จะกำหนด 52 ล้านบาท ส่วนการ คำนวณราคาอ้อยขั้นต้นก็ได้กำหนดหลักการไว้ แล้ว คาดว่าฤดูการผลิตปี 2560/61 ราคาอ้อย ขั้นต้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ 850-870 บาทต่อตัน คาด

หวังว่าเมื่อมีการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้าย แล้วจะมีเงินที่ถูกเก็บสะสมเข้ากองทุนในการ นำมาดูแลราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย

15เสื่อรายได้แฉงไล่ผู้ว่ากยท.

นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคน กรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย ในฐานะ ผู้ประสานงาน 15 กลุ่มเครือข่ายยางพารา ภาคใต้ หรือกลุ่ม 15 เสื่อได้ กล่าวว่า พวก เราจะร่วมแฉงการณเพื่อให้ออร์ดีและผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พ้นจาก ตำแหน่ง แต่ขณะนี้มีข่าวว่า กยท.สั่งการให้ กยท.เขตทั่วประเทศ เรียกสถาบันต่างๆ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ให้ออกมาต่อต้านเกษตรกร ที่เรียกร้องแก้ปัญหาความเดือดร้อน โดยภาค อีสานประชุมที่ จ.อุดรธานี ส่วนภาคใต้ประชุม กันที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถือเป็นการสร้าง

ความแตกแยก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนนำกลุ่ม 15 เสื่อ ใต้นัดหารือสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ และการล่าชื้อถอดถอนนายธีรวิษ สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บริเวณ ลีแยกบ่อพ่อท่านคล้าย ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนกรณีที่นายธีรวิษออกมาระบุว่า “ผม ขอร้องชาวสวนยางที่ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อปลดผม จากตำแหน่ง อย่าทำโดยอคติ ให้ใช้เหตุผล” ปรากฏว่าในโลกโซเชียล มีผู้โพสต์ตอบโต้เป็น จำนวนมาก อาทิ ผู้ใช้ชื่อ “เซน พจนภาคย์” โพสต์ในเฟซบุ๊กว่า “ไม่ได้ขับไล่เพราะอคติ... แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้น คือผลงานที่กรัน ตีการทำงานของท่านได้เป็นอย่างดี”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มภาคีเครือข่าย เกษตรกรชาวสวนยาง ปาล์มน้ำมันแห่ง ประเทศไทย (คยปท.) เรียกร้องให้ชาวสวน ยางทุกเครือข่ายออกมาแสดงพลังและร่วม เสวนาหาทางออกในวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่สำนักงาน กยท. จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อ รวบรวมปัญหาเสนอนายกฯและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13346

Col.Inch: 13.76 Ad Value: 12,384

ภาพขาว: บริหารพื้นที่เกษตร

หน้า: 8(ล่าง)

PRValue (x3): 37,152

Clip: Black/White



บริหารพื้นที่เกษตร : นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ 7 หน่วยงานในสังกัด เมื่อเร็วๆ นี้

ลัดเลาะทั่วกรุง

คลองผดุงจิต 'ตลาดเกษตร'

คลองผดุง ● พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.เรณู ตั้งจิตวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตลาดเกษตรเกรดพรีเมียม ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6-26 พ.ย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ ได้นำสินค้าด้านการเกษตร ทั้งผักสด ผลไม้ สินค้าแปรรูปคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งยังมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เป็นตลาดชุมชนสำหรับเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าตามนโยบายขับเคลื่อนการจัดตั้งและขยายผลตลาดนัดชุมชน 4.0 ตลาดประชารัฐของนายกรัฐมนตรี



ใครเป็นใคร? ไผครม.ใหม่



บอกมาตลอดว่า
ระหว่างปลดล็อกพรรค
การเมือง “ยังไง มันก็ปรับ
คณะรัฐมนตรีต้องมาก่อน”

แม้ช่วงที่ผ่านมาจะเรียงหน้าออกมาปฏิเสธ
ก็ตาม แต่วันนี้เริ่มชัดเจนทุกขณะว่าจะ
“ปรับคณะรัฐมนตรี” ขึ้นในไม่ช้านี้ จะได้เห็น
โฉมหน้าคณะรัฐมนตรี “ประยุทธ์ 5” จะเป็น
อย่างไรต้องติดตาม

จริงๆ “เชื่อกันไหม” ทำให้ต้องปรับ
คณะรัฐมนตรีน่าจะมาจากหลายปัจจัยแต่ที่เป็น
ประเด็นคาราคาซังมา เห็นทีจะเป็นเรื่อง
ความไม่ชอบมาพากล “จัดซื้อจัดจ้าง” ดูเหมือน
กำลังเป็นประเด็นร้อนๆ อยู่หลายกระทรวง
เวลานี้ รวมไปถึงการขายของเน่าๆ ผสม
ของดีบางกระทรวงเช่นกัน ส่วนรัฐมนตรีที่
“ฝีมือไม่ถึง” หรือ “ผลงานไม่ปรากฏ” เตรียม
สละงานของใส่กล่องกันได้แล้ว

งานนี้บอกได้เลยไม่ต่างอะไรกับ “ฤดู
ใบไม้ร่วง” ก็เป็นได้ นั่นหมายถึงว่าจะมี
รัฐมนตรีที่ถูกปรับเปลี่ยนออกไปจำนวนมาก
โดยเฉพาะ “รัฐมนตรีสีเขียวย” หรือแม้กระทั่ง

รัฐมนตรีพลเรือนที่เข้ามาเสริมทีมมีโอกาส
ถูกปรับเปลี่ยนออกเหมือนกัน

อันที่จริงไหนๆ น่าจะใช้โอกาสนี้จัดทัพ
ใหม่เสียเลย มองหาคนที่ฝีมือไม่เลวจริงๆ
เข้ามาช่วยบริหารประเทศชาติ น่าจะหมดยุค
“เพื่อนพ้องน้องพี่” หากทว่าคนๆ นั้นไม่มี
ผลงาน หรือคอยแต่สร้างปัญหาให้หนักอก
หนักใจ เพราะตลอด 3 ปีที่ผ่านมา น่าจะเป็นเครื่อง
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแต่ละกระทรวงเป็นอย่างไร

วันนี้เห็นรัฐมนตรีหลายคนออกอาการ
แบบ “ไม่ให้ยุ่งกับบอกมา” ทุกคนบอกเป็น
เสียงเดียวกันว่า “การตัดสินใจทุกอย่างเป็น
อำนาจของนายกรัฐมนตรี” (พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา) แต่เพียงผู้เดียว

ยิ่งได้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูมีอาการ
อยู่เมื่อถูกถามถึงราคาสินค้า บอกทันที “ราคาสินค้าไม่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรฯ ช่วยเขียน
ให้ประชาชนเข้าใจ กระทรวงเกษตรฯ เป็น
ภาคผลิต” ย้ำด้วยว่าเป็น “ทหาร” พร้อมทำงาน
ตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ถ้าเป็น
แบบนี้แสดงว่าการทำงานยังไม่บูรณาการ
ใช้ไหม?

จริงๆ ระหว่างที่ร่ายยาวอยู่นี้ รายชื่อ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ น่าจะใกล้เสร็จสิ้นแล้ว
มีอยู่หลายชื่อที่ไหลออกมาดูแล้วเข้าท่า มีทั้ง
“อดีตรัฐมนตรี อดีตข้าราชการ ธุรกิจ” มีทั้ง
นายส., นายอ., นายป. ส่วนจะเป็นใคร
มาจากไหน ขออุปไว้ก่อน แต่ที่แน่ๆ โฉมหน้า
รัฐมนตรีใหม่ บอกได้เลย “ไม่ใช่เหร” แต่
อาจจะไม่ถูกใจใครต่อใคร